

**PHỤ LỤC 4**  
**Một số kiến nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố**

STT	Địa phương	Nội dung đơn vị kiến nghị
1	UBND huyện Kon Plông	Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn, quan tâm trích quỹ phúc lợi hàng năm của đơn vị, hỗ trợ cho địa phương vùng dự án để sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đã xuống cấp; tích cực phối hợp với địa phương tham gia công tác khắc phục bão lũ hàng năm, đặc biệt phối hợp tốt công tác rà soát thiệt hại vùng ngập hạ du của nhà máy thủy điện; hỗ trợ sản xuất góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn,...
2	UBND huyện Kon Rẫy	Sở Công Thương tỉnh quan tâm có biện pháp hữu hiệu để các Chủ đầu tư công trình thủy điện quan tâm thực hiện tốt các hoạt động sau đầu tư, đưa công trình vào vận hành khai thác.
3	UBND huyện Đăk Glei	- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn, quan tâm trích quỹ phúc lợi hàng năm của đơn vị, hỗ trợ cho địa phương vùng dự án để sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đã xuống cấp; tích cực phối hợp với địa phương tham gia công tác khắc phục bão lũ hàng năm, đặc biệt phối hợp tốt công tác rà soát thiệt hại vùng ngập hạ du của nhà máy thủy điện.  - Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Tập Đoàn điện lực Việt Nam sớm triển khai đầu tư xây dựng TBA 110kV Đăk Glei và đường dây 110kV Bờ Y-Đăk Glei theo quy hoạch được duyệt.
4	UBND huyện Đăk Tô	- Đề nghị Sở Công Thương kiến nghị với các nhà máy thủy điện xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, trên địa bàn; cụ thể: + Đối với nhà máy thủy điện Đăk Pô Kô: Hiện nay có 08 hộ gia đình (Thạch Quang Thống, Trần Đình Quý, Nguyễn Văn Nghị, Trần Văn Tám, Vũ Hữu Phúc, Trần Kim Sáu, Nguyễn Đình Tuyên, Trần Thị Bốn) ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhà máy thủy điện Đăk Pô Kô tích nước vận hành làm sạt lở đất, ảnh hưởng đến cây trồng, các hộ gia đình đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. + Đối với nhà máy thủy điện Plei Kần Hạ: Có 01 hộ dân (Hà Văn Quyết) có đất, cây trồng nằm trong phạm vi bán ngập khi nhà máy đi vào hoạt động (phía thượng lưu đập) đề nghị sớm giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng.

		<p>+ Đối với thủy điện Plei Kần: Vẫn còn 03 trường hợp phía hạ lưu ảnh hưởng đến sạt lở đất sản xuất, cây trồng chưa được giải quyết dứt điểm; gồm các ông: Nguyễn Văn Soan, Trần Văn Phong, Ngô Văn Lợi.</p> <p>- Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai kiểm tra lại diện tích của các hộ dân ở thôn Đăk Mơ Ham có ranh giới giáp với lòng hồ thủy điện Đăk Pô Cô và giải quyết thỏa đáng cho người dân, tránh để người dân tiếp tục có ý kiến (cử tri thôn Đăk Mơ Ham nhiều lần có ý kiến là Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô tích nước làm sạt lở đất, ngập úng cây trồng của người dân).</p> <p>- Hiện nay quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với công trình, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc phía hạ lưu các nhà máy thủy điện là chưa có quy định; nên trong quá trình vận hành các nhà máy thủy điện trên địa bàn (Đăk Pô Kô, Plei Kần) đã gây sạt lở đất, cây cối hoa màu của các hộ dân chưa được giải quyết thỏa đáng. Đề nghị Sở Công Thương kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy định trên; đồng thời bổ sung quy định, yêu cầu các chủ đầu tư các nhà máy thủy điện thực hiện cắm mốc lộ giới vùng ngập lụt phía hạ du để người dân biết, phòng tránh, an tâm lao động, sản xuất.</p> <p>- Hiện nay các thủy điện vừa và nhỏ khi giải phóng mặt bằng, thực hiện đền bù ảnh hưởng trong phạm vi lòng hồ chỉ thực hiện ở mực nước lũ thiết kế (cao hơn mực nước dâng bình thường là 0,5m). Đề nghị Sở Công Thương có ý kiến các cấp, ngành xem xét thực hiện việc đền bù theo cao trình đỉnh đập.</p> <p>- Đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, loại khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường. Yêu cầu các nhà máy thủy điện thường xuyên rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đối với hạ du. Đồng thời Đề nghị các Chủ đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ thực hiện việc tăng dày và cắm lại các mốc cao trình ranh giới giải phóng mặt bằng ngoài thực địa theo bản đồ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu.</p> <p>- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương thường xuyên kiểm tra việc duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu, kiểm tra quy trình vận hành xả lũ (thông báo, còi tín hiệu...) đối với các nhà máy thủy điện trên địa bàn.</p>
5	UBND thành phố Kon Tum	<p>Để làm rõ một số nội dung mà cộng đồng dân cư đang quan tâm đối với dự án thủy điện Đăk Bla 3 tác động đến môi trường, cảnh quan và mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực lân cận thủy điện, UBND thành phố đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bản vẽ màu 3D, thuyết minh, tổ chức đối thoại với Nhân dân để tuyên truyền, vận động, giải thích, tạo sự đồng thuận của người dân khu vực bị ảnh hưởng trước khi triển khai thực hiện Dự án.</p>